

Soedra ปลดล็อกข้อจำกัดการรีไซเคิลในวงการสิ่ง ทอ นำเสนอเทคนิคใหม่ล่าสุดสำหรับการคัดแยก เส้นใยผ้าผสม



แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีผู้ใดในโลกสามารถรีไซเคิลเส้นใยจากผ้าที่ผลิตจากใยผสมในปริมาณมากได้ แต่ตอนนี้ Soedra มีคำตอบในการทำให้วัสดุเหล่านั้นกลับมาหมุนเวียนใช้งานในวงการแฟชั่นและสิ่งทอได้อีกครั้ง อยู่ในมือแล้ว

“เสื้อผ้าและสิ่งทอที่มีอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในสัดส่วนที่น้อยมาก ในทางกลับกันแทบทุกอย่างจะถูกนำไปทำลายด้วยวิธีการเผาหรือฝังกลบซะเป็นส่วนใหญ่ แต่บัดนี้ ความริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของสวีเดน กำลังจะเข้ามาสร้างแรงสะท้อนแผ่ขยายออกไปในระดับโลก” Lars Idermark ประธานและซีอีโอของ Soedra กล่าว

หนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่คอยขัดขวางการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์สิ่งทอก็คือ ผ้าที่เราใช้กันทุกวันนี้มักถูกผลิตจากวัสดุที่ผสมมาแล้ว Soedra จึงคิดค้นเทคนิคใหม่ในการแยกเส้นใยฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ที่ประกอบอยู่ในผ้าโพลีคอตตอน ซึ่งเป็นผ้าที่นิยมใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่มมากที่สุดในตลาดขึ้นมา เพื่อนำมาเส้นใยบริสุทธิ์ที่ถูกแยกออกมา ผสมเข้ากับเส้นใยจากไม้แล้วทำเป็นผ้าผืนใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง

“เรากำลังร่างแผนการใหม่ให้กับวงการสิ่งทอและแฟชั่น ด้วยการนำเสนอเส้นใยที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียน ให้สเวตเตอร์กลับมาเป็นสเวตเตอร์ตัวใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ในแวดวงแฟชั่นทั้งหลาย วันนี้จึงเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ทั้งสำหรับเราและต่อโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้” Johannes Bogren ประธานของ Soedra Cell Bioproducts กล่าว

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โรงงานผลิตเยื่อของ Soedra ที่ Moerrum ได้เริ่มผลิตเยื่อด้วยการเติมสิ่งทอที่ใช้แล้วเข้าไปจำนวน 20 ตัน โดยตอนนี้สามารถรับได้เฉพาะสิ่งทอสีขาวเท่านั้น ในขณะที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้ว่าหาทางออกในการสลายสี ควบคู่ไปกับการสำรวจความเป็นไปได้ในการสกัดผลิตภัณฑ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ออกจากโพลีเอสเตอร์ต่อไป ทั้งนี้ Soedra ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการด้านการซักแห้งและสิ่งทอของสวีเดนอย่าง Berendsen ในการอนุเคราะห์วัสดุสำหรับการทดสอบในโครงการนำร่อง อาทิ ผ้าปูเตียง, ผ้าขนหนู, ผ้าปูโต๊ะ และเสื้อคลุมอาบน้ำที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากโรงพยาบาลและโรงแรม เพื่อมาใช้ในโครงการ

“นอกจากเส้นใยที่มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์ตอนแล้ว ในอนาคตเรา仍将จะสามารถรับเส้นใยวิสโคสและเส้นใยไลโอเซลล์ได้ด้วย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นในกระบวนการของเรา เราจึงต้องการสิ่งทอเป็นจำนวนมาก และตอนนี้เราก็กำลังมองหาบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ของพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อส่งมอบสิ่งทอให้กับเรา” Helena Claesson ผู้จัดการโครงการของ Soedra กล่าว

สำหรับการผลิตระยะแรกจะเริ่มขึ้นในระดับต่ำที่อัตรา 30 ตันในปีนี้นี้ก่อน ขณะที่เป้าหมายระยะยาวคือการเพิ่มสิ่งทอจำนวน 25,000 ตันในการสายการผลิตเยื่อของบริษัท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: <https://oncemore.sodra.com/>

รูปถ่าย - https://mma.prnewswire.com/media/1017659/Sodra_OnceMore.jpg

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1017658/Sodra_Logo.jpg

สำหรับข้อซักถาม กรุณาติดต่อ:

Soedra's Pressroom

โทร: +46-(0)470-890-90

อีเมล: press@sodra.com